

Sawaco luôn chú trọng các dự án trọng điểm

20:23 24/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Để đảm bảo nước sạch cho người dân liên tục, an toàn và 100% người dân được tiếp cận nước sạch, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV luôn chú trọng các dự án trọng điểm.

Theo Sawaco, việc đấu thầu các dự án được diễn ra công bằng, công khai. Qua đó chọn được nhà thầu uy tín, chất lượng để triển khai dự án nhanh chóng, sớm đưa vào phục vụ người dân.



Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV luôn chú trọng các dự án trọng điểm để đảm bảo nước sạch cho người dân_ Ảnh: Đinh Bích

Nỗ lực từ chọn thầu tới thi công

Hiện nay Sawaco phụ trách cấp nước 20 quận, huyện và TP. Thủ Đức (trừ huyện Củ Chi). Để việc cấp nước hiệu quả, đơn vị luôn tập trung đấu thầu, đầu tư các dự án trọng điểm. Hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, hiện đại sẽ giúp duy trì hiệu quả chỉ tiêu 100% người dân thành phố được sử

dụng nước sạch.

Đối với công tác đấu thầu, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Thời gian qua có 336/336 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh. Đảm bảo quy định tại thông tư số 08/2022.

Trong năm 2023, việc đấu thầu các dự án được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo các quy định pháp luật về đấu thầu. Các trình tự và thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo sự chặt chẽ, minh bạch.

Lựa chọn được nhà thầu chỉ mới là bước đầu. Việc tổ chức thi công cũng đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ tập thể Sawaco. Hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện các dự án trọng điểm.

Điển hình có thể kể tới việc thi công gặp trở ngại, xung đột với các công trình ngầm trên tuyến do tư vấn thiết kế chưa lường trước hoặc cập nhật chưa hết, chưa chính xác. Hiện trạng các công trình ngầm thực tế trên địa bàn TP. HCM có sự khác biệt hoặc chưa đúng với số liệu cung cấp, dẫn đến việc xử lý giao cắt mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó Sawaco cũng gặp khó khăn trong quá trình xin phép đào đường, thỏa thuận hướng tuyến và chờ phối hợp thi công với các công trình hạ tầng khác. Việc thỏa thuận hướng tuyến còn chậm do phải lấy ý kiến của nhiều đơn vị, một số nơi chậm (hoặc không trả lời) dẫn đến chậm bố trí hoàn chỉnh hồ sơ. Một số dự án bị vướng mặt bằng chưa giải tỏa đền bù hay mặt bằng bị chông chéo giữa các đơn vị quản lý...

Ngành cấp nước thành phố đã chủ động có nhiều văn bản gửi tới các cơ quan chức năng để đề xuất, kiến nghị. Mục tiêu cuối là có sự phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trên, đảm bảo cấp nước cho người dân.



*Hiện nay, tổng công suất thiết kế các nhà máy nước thuộc Sawaco là 2,4 triệu m³/ngày đêm_ Ảnh:
Đình Bích*

Đảm bảo cấp nước cho 10 triệu dân thành phố

Hiện nay, tổng công suất thiết kế các nhà máy nước thuộc Sawaco là 2,4 triệu m³/ngày đêm. Lượng nước cấp ra được đến tận nơi 1,6 triệu hộ dân đăng ký đầu nối. Qua đó đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn. Hiện tổng chiều dài mạng lưới truyền tải và phân phối nước sạch của ngành cấp nước dài khoảng 11.000km.

Năm nay, bên cạnh những kết quả đạt được, Sawaco tập trung triển khai thực hiện đề án Phát triển hệ thống cấp nước TP. HCM giai đoạn 2020 - 2050 và chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm thành phố giai đoạn 2020 - 2030. Đây là kim chỉ nam mà đảng bộ Sawaco chọn xuyên suốt trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, chương trình nâng cao chất lượng nước sạch, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi tại những khu vực thí điểm trên hệ thống cấp nước giai đoạn 2021 - 2025 cũng được đơn vị chú trọng phát triển.

Đối với việc cấp nước hiện tại, Sawaco chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch ứng phó và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra trên hệ thống cấp nước thành phố. Tập trung giải quyết, không để thiếu nước nghiêm trọng tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước nhưng áp lực nước yếu, ưu tiên biện pháp dự phòng cho các cơ sở và địa bàn trọng yếu.

Tất cả các nhà máy nước (cụm Nhà máy nước Thủ Đức, cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước ngầm Tân Phú...) và các trạm cấp nước luôn sẵn sàng vận hành với công suất tối đa theo yêu cầu.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/sawaco-luon-chu-trong-cac-du-an-trong-diemhtml>